
"ตรีนุช" ชี้เป็นเรื่องดีที่ มท.สั่งผู้ว่าฯช่วยสนับสนุนชุดลูกเสือเนตรนารี
นำเสนอเมื่อ : 29 มิ.ย. 2565

จากกรณีที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ลงนามในหนังสือ เรื่อง
การแต่งเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือสนับสนุนชุดลูกเสือ เนตรนารี ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ซึ่ง
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ออกมาให้ความเห็นว่า ถ้าเป็นคำสั่งก็ต้องทำ
แต่ต้องไม่ให้เป็นภาระประชาชน ซึ่งอาจจะต้องสนับสนุนในส่วนของงบประมาณนั้น

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
กล่าวว่า ศธ.มีมาตรการช่วยเหลือลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 หรือโควิด-19 ตั้งแต่ปี 2564 โดยเฉพาะเรื่องเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี โดยกำชับให้โรงเรียนอนุโลม
กรณีนักเรียนไม่มีความพร้อม ขอให้ยืดหยุ่นไม่ต้องแต่งกายเต็มรูปแบบ
เพียงแค่มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นลูกเสือ เนตรนารี เช่น ผูกผ้าพันคอแสดงสัญลักษณ์ เป็นต้น
ยกเว้นครอบครัวใดที่มีความพร้อมจัดหาได้ก็ถือว่าอยู่ในมาตรฐานปกติที่จำเป็นต้องมี ทั้งนี้การที่ศธ.
ขอให้โรงเรียนอนุโลมเรื่องการแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารีนั้น ไม่ได้ทำโดยพลการมีระเบียบรองรับตั้งแต่ปี 2529
ว่าสามารถดำเนินการได้

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนที่ มท.มีหนังสือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ สนับสนุนชุดลูกเสือ
เนตรนารีนั้น ก็คิดว่าสามารถทำได้ ถือเป็นสิ่งที่ดี แม้ไม่มีงบประมาณลงไปให้
ผู้ว่าฯก็สามารถจัดหางบประมาณภายในจังหวัด ถือเป็นการช่วยเหลือจากหลายหน่วยงาน
เป็นการแบ่งเบาภาระให้ประชาชน
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